

Hung Dao
Fri, Mar 25 at 8:09 PM

ĐẪI LÀ BẰ KHẰ, BÂY GIỜ KHÔNG KHẰ, SAU NÀY CÀNG KHẰ ...

Trong cuộc sống không nên so sánh, một người lái chiếc xe Mercedes-Benz giá 4 tỷ, nhà ông có thể vay ngân hàng 1 tỷ 20 tỷ, cuộc sống của họ thì cũng đang rất khốn đốn. Một người lái chiếc xe Volkswagen 500 triệu, nhà ông có thể đang ở ngân hàng 1 tỷ 2 tỷ đồng, cũng đang ở trong hoàn cảnh nhàn nhàn của đời sống.

Một người lái chiếc xe đắt tiền 6 triệu, nhà ông vốn có 60 triệu gửi ngân hàng. Họ sống một cuộc sống an nhàn.

Lúc 3 người gặp nhau ở trên đường, người lái xe đắt tiền nói với người lái xe Volkswagen, người lái xe Volkswagen nói với người lái xe Mercedes-Benz, người lái xe Mercedes-Benz nói mong muốn có được cuộc sống như người lái xe đắt tiền.

Đây chính là thực tế trong xã hội, ai cũng có thể trở thành nô lệ của đồng tiền, nô lệ của cuộc sống!

Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ. Thế nhưng để mang đến cho bạn một chút niềm vui thì họ phải đi, nhưng lại không cho bạn đi đường để đến được nó.

Nhưng, cũng không thể chết máu thì kêu đau, sống thì biết đi, nhưng thì liên tục, ngày hôm nay vốn dĩ bạn là chuyên viên, nhưng có thể ngày hôm sau lại là chuyên viên. Cuộc đời giống như cây bèo công anh, nhìn có vẻ tốt, nhưng khi thì lại là thân biết do.

Có những chuyên viên không phải là không thêm lòng tâm, mà là có lòng tâm cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết đến toàn là của mình để ông phó là được, cuộc đời không có niềm vui, chỉ có hờ hững và khổ đau ...

Đi là bằ khằ, bây giờ bằ n không khằ, sau này sẽ càng khằ.

Vốn sống thì sinh sống khố, không có lên thì không có xuống, không có thì không có cao, không có đồng thì không có ngót.

Chỉ khi biết thì nào là một mồi, thì mồi cũng như một chiếc thoi nào là an nhàn; nếu qua cay đắng thì mồi biết thì nào là ngót bụi. Nhân lúc đang còn trẻ, đừng cảm thấy đi, ghênh đón phong sống gió mưa, tôi luyện bản thân, có thể để ông, có thể nhìn xa trông rộng, thì hạnh phúc mới đến.

Trên thế giới này người trẻ ra, thì không có ai có thể giúp đỡ bạn, nếu có giúp thì cũng chỉ là tạm thời. Rồi thì người đã từng nói "trên lưng luộc trong nước trà", vì trẻ ngày càng nhiều, thì trẻ ăn càng ngon miệng. Trẻ thì như vậy, trong cuộc sống trẻ thì nghiêm càng nhiều, trẻ càng nhiều thì sẽ càng có hạnh phúc.

Khó có thể giúp một người trở nên thành.

Trẻ gà bỏ vì do tác động từ bên ngoài là để ăn, bỏ vì do tác động từ bên trong thì chính là sinh mệnh. Cuộc sống cũng vậy, làm việc từ bên ngoài là áp lực, làm việc từ bên trong chính là trở nên thành.

Nếu bạn chỉ nghĩ khác làm việc bên ngoài, thì nhất định bạn sẽ là món ăn của người khác; nếu bạn có thể đánh và chính mình từ bên trong, như vậy bạn sẽ thấy rằng mình đã thực sự trở nên thành, cũng giống như là được tái sinh.

Nhìn thấy mặt con bọ m đang giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái kén, có người hào tâm giúp nó thoát ra. Nhưng không ngờ rằng, sau khi con bọ m thoát ra ngoài, nó lại không thể duỗi đôi cánh ra được, và cuối cùng thì tắt thở.

Giấy giả a chính là để u con bọ m cần làm để trở nên thành, lúc đó bạn giúp nó thoát khỏi má, nhưng sau này nó sẽ không có đủ sức mạnh để đi mặt với những thứ thách sẽ phải gặp trong cuộc đời.

Nếu bạn muốn hóa thân thành con bọ m, thì bạn phải chịu đựng được nỗi khổ của quá trình giãy giụa trong kén, vậy thì mới có thể dang cánh bay cao được.

Trong cuộc đời, bạn phải tôn trọng bao nhiêu người, thì sẽ có bấy nhiêu người tôn trọng bạn. Bạn tin tưởng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tin tưởng bạn.

Bạn có thể giúp bao nhiêu người thành công, thì sẽ có bấy nhiêu người giúp bạn thành công!

Trên thế giới này, người giàu có nhất, thực ra là người vô gia cư nhất. Người có thể thành công là người mà người khác không thể giúp được, mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục bước đi.
